

Phát huy vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế

Thời gian qua, huyện Kiến Xương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân, khẳng định nông nghiệp giữ vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế.

Hình thành nhiều sản phẩm đặc trưng

Phát huy thế mạnh của mình, nhiều địa phương trong huyện Kiến Xương đã xây dựng các sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng vùng miền đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nổi bật như mô hình trồng lúa hướng hữu cơ kết hợp khai thác và phát triển nguồn lợi cây tự nhiên ở xã Bình Thanh. Mô hình được thực hiện tại cánh đồng Cửa Lấu, thôn Đa Cốc với quy mô trên 12ha hướng đến mục tiêu sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nâng cao giá trị nhân hiệu tập thể gạo chợ Gốc, xây dựng nhãn hiệu mẫn cây chợ Gốc. Ông Đặng Ngọc Quang, Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ và kinh doanh lúa gạo Bình Thanh cho biết: Mô hình được thực hiện từ tháng 6/2022, trong đó HTX tổ chức thu mua thóc, sấy, xay xát, đóng gói, kinh doanh sản phẩm gạo, tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm mẫn cây. HTX đã đưa giống lúa Hạt Ngọc 9 vào sử dụng cùng với phân bón hữu cơ và một số chế phẩm sinh học trong sản xuất cho năng suất đạt từ 1,9 - 2 tạ thóc tươi/sào



Sản phẩm gạo đóng túi mang tên gạo chợ Gốc của HTX Thương mại dịch vụ và kinh doanh lúa gạo Bình Thanh.

với giá thu mua cao hơn 800 đồng/kg so với sản xuất thông thường. Cũng từ khi sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, sản lượng cây thu hoạch tại vùng này đã tăng lên từ 5 - 7% so với các năm trước. Đến nay, HTX không chỉ cho ra sản phẩm đóng túi mang tên gạo chợ Gốc mà còn tiếp tục xây dựng nhãn hiệu mẫn cây chợ Gốc từ nguồn cây tự nhiên khai thác và phát triển ở vùng bãi ven sông Hồng của địa phương sẽ làm

phong phú thêm sản phẩm của địa danh chợ Gốc. Ngoài các sản phẩm mang tên chợ Gốc, Kiến Xương còn xây dựng thành công mô hình nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo phục vụ thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu ở xã Tây Sơn và xã Hồng Tiến với quy mô 100ha. Mô hình ở Tây Sơn không chỉ nhằm khôi phục, phát triển sản phẩm gạo nếp truyền thống Vũ Tây mà còn tạo ra sản phẩm đặc trưng có sức

cạnh tranh trên thị trường. Địa phương sẽ xây dựng quảng bá hình ảnh lúa nếp đặc sản gắn với phát triển du lịch tâm linh qua hoạt động lễ hội đình làng Lại Trì nhằm nâng tầm giá trị gạo nếp truyền thống ven sông Trà Lý. Còn ở xã Hồng Tiến, để sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, dẫn khôi phục lại các nguồn

lợi thủy sản tự nhiên trong ruộng lúa, địa phương đã xây dựng nhãn hiệu tập thể gạo rươi Hồng Tiến nhằm khai thác triệt để tiềm năng, thể mạnh của mảnh đất này. Mô hình được sử dụng giống lúa ST25, hiệu quả kinh tế từ lúa tăng 10 - 15% so với sản xuất thông thường và đã cho ra sản phẩm gạo rươi Hồng Tiến đóng túi bán ra thị trường từ cuối năm 2022.

Tăng về quy mô, năng suất và giá trị

Không chỉ trong sản xuất lúa, huyện Kiến Xương còn xuất hiện mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như mô hình trồng dưa trong nhà màng cho hiệu quả gấp 3 - 4 lần phương thức trồng dưa truyền thống, mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp ở các địa phương. Trong chăn nuôi, trên địa bàn huyện Kiến Xương còn xuất hiện nhiều mô hình nuôi thủy sản trong ao bán nổi mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 5 - 14 lần cây lúa. Vì thế, đã có 10 xã đăng ký quy hoạch phát triển thủy sản trong ao bán nổi với diện tích 460ha. Nổi bật trong lĩnh vực này là xã Vũ Bình, nhiều năm qua địa phương đã chuyển đổi 4,5ha từ cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi cá giống trong ao bán nổi. Nhờ đó không chỉ góp phần giảm diện tích ruộng bỏ hoang mà còn đưa giá trị sản xuất đạt từ 120 - 150 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa, năng thu nhập bình

quần đầu người của xã đạt 55 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,86%.

Ông Đinh Công Mẫn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Những năm qua, sản xuất nông nghiệp ở Kiến Xương đã phát triển theo đúng định hướng và tương đối toàn diện góp phần tăng cả về quy mô, năng suất, sản lượng và giá trị; tốc độ tăng trưởng bình quân trong 2 năm (2021 - 2022) đạt 2,52%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 2.906,4 tỷ đồng năm 2020 lên 3.062,9 tỷ đồng năm 2023. Cơ cấu các lĩnh vực trong ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng trồng trọt, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và thủy sản. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ có nhiều tiến bộ; phương thức sản xuất đã và đang đi vào chiều sâu, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả và được duy trì bền vững. Giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt tăng dần qua các năm: năm 2021 đạt 131,26 triệu đồng/ha, năm 2022 đạt 131,83 triệu đồng/ha.

Cùng với đó, huyện Kiến Xương còn phát huy thế mạnh có hơn 1.200ha tích tụ ruộng đất, chiếm trên 10% diện tích đất sản xuất nông nghiệp và 2.367ha quy vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tạo ra những cánh đồng bội thu cho người dân.

THU THỦY

Kết nối doanh nghiệp và đại diện

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam, Câu lạc bộ Đại diện Thái Bình vừa tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp và đại diện.

Thực hiện chủ trương tích tụ, tập trung ruộng đất, Thái Bình hiện có trên 1.700 hộ nông dân tích tụ ruộng đất sản xuất theo hướng hàng hóa với quy mô từ 2ha trở lên. Trong đó, 140 hộ tích tụ quy mô trên 5ha, 120 hộ tích tụ quy mô trên 7ha. Diện tích tích tụ, tập trung đạt 5.676ha, tăng 3.883,2ha so với năm 2017. Hình thức tích tụ, tập trung chủ yếu là thuê đất. Thành lập năm 2022, Câu lạc bộ Đại diện Thái Bình hiện có trên 300 thành viên tích tụ ruộng đất và yêu thích làm nông nghiệp nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong tổ chức sản xuất trồng trọt quy mô lớn; giúp thành viên tiếp cận chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách của tỉnh trong thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất. Tuy nhiên, quá trình sản xuất của nông dân nói chung, hộ đại diện nói riêng còn gặp nhiều khó khăn như thiên tai, giá vật tư nông nghiệp tăng cao; thị trường tiêu thụ không ổn định...

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ nội dung kết nối doanh nghiệp và đại diện: nghiên cứu sản phẩm phù hợp thị trường, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật trong việc sản xuất, liên kết tổ chức sản xuất, tạo đầu ra cho sản phẩm có giá trị...

Phát biểu tại hội thảo, Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Thái Bình Seed khẳng định: Thái Bình Seed sẵn sàng là đơn vị tiên phong trong việc ký kết hợp tác với Câu lạc bộ Đại diện để phát triển ngành nông nghiệp Thái Bình đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nông dân mới (đại diện) chung tay hợp tác để cùng phát triển, giải quyết bài toán khó của ngành nông nghiệp hiện tại (tình trạng sản xuất manh mún) để nông nghiệp xứng đáng vai trò bệ đỡ của kinh tế đất nước bằng các hoạt động cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của mình.

Tại hội thảo, lãnh đạo Thái Bình Seed và Câu lạc bộ Đại diện Thái Bình ký kết hợp tác với các nội dung: xác định vùng sản xuất lúa và nông sản phù hợp với từng địa phương trong tỉnh để đạt năng suất, chất lượng tốt; Thái Bình Seed cung cấp giống lúa chất lượng theo yêu cầu của Câu lạc bộ Đại diện Thái Bình với giá hợp lý; Thái Bình Seed chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các thành viên Câu lạc bộ Đại diện trong sản xuất giống cây trồng đặc biệt là giống lúa và cây lương thực (ngô, khoai tây, đậu tương...), bằng các hoạt động cụ thể như: hỗ trợ đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất. Thái Bình Seed hợp tác, hỗ trợ Câu lạc bộ Đại diện tìm đầu ra cho sản phẩm; ưu tiên lựa chọn Câu lạc bộ Đại diện là đối tác cung cấp nguyên liệu cho nhà máy gạo của Thái Bình Seed sau khi dự án đưa vào hoạt động.

Ngoài ra, Công ty TNHH Hưng Úc, Công ty Kinh doanh lương thực Thái Bình Seed cũng ký kết hợp tác với Câu lạc bộ Đại diện, thành viên câu lạc bộ về hợp tác liên kết sản xuất. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã tham quan, đánh giá một số giống lúa mới tại Viện Nghiên cứu cây trồng của Thái Bình Seed tại xã Đông Xá (Đông Hưng).

NGÂN HUYỀN - MINH PHÚC

ĐỒNG TIẾN Nhân dân hiến trên 24.300m² đất làm đường giao thông

Xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ) vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về việc vận động nhân dân tự nguyện hiến đất thuận gò quén sù quyên sù đất cho Nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường.

Xã Đồng Tiến có tuyến đường ĐT.455 đi qua với tổng chiều dài 4,1km. Để thực hiện dự án cần giải phóng trên 2.300m² đất ở và 22.000m² đất nông nghiệp. Thực hiện Thông báo kết luận số 220, sau một thời gian tuyên truyền vận động, 195 hộ gia đình đã đồng thuận hiến 2.270m² đất ở và 138 hộ gia đình hiến trên 22.000m² đất nông nghiệp để triển khai dự án. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục, phần đầu đến tháng 11/2024 tuyến đường hoàn thành theo kế hoạch, tạo thuận lợi cho người dân trong mọi hoạt động, qua đó thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Tại hội nghị, 29 hộ gia đình tiêu biểu trong hiến đất ở và đất nông nghiệp được UBND huyện Quỳnh Phụ, UBND xã Đồng Tiến khen thưởng.

NGUYỄN CƯỜNG

Nỗ lực giảm thất thoát nước sạch nông thôn



Nhân viên Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo kiểm tra, phát hiện người dân đấu nối đường ống nước đồng hồ do nước để trạm cấp nước sạch.

Hiện nay, tỷ lệ thất thoát nước sạch của cả nước dao động ở mức 17%. Chính phủ đang đặt mục tiêu đến hết năm 2025, kéo giảm tỷ lệ này xuống còn 15%. Tuy nhiên, tại Thái Bình hiện tỷ lệ thất thoát nước sạch vẫn còn cao, nhất là ở các nhà máy nước sạch nông thôn. Nhà máy nước sạch sinh hoạt Thái Thịnh, Công ty TNHH Toàn Thịnh (Thái Thụy) chính thức vận hành

cấp nước sinh hoạt cho hơn 10.000 hộ dân thuộc 6 xã thuộc khu Thái của huyện Thái Thụy từ năm 2016. Mặc dù hầu hết trang thiết bị, máy móc, đường ống dẫn nước đều được đầu tư mới nhưng tỷ lệ thất thoát nước ở nhà máy này luôn ở mức cao. Ông Lê Thanh Dương, Giám đốc nhà máy nước sạch sinh hoạt Thái Thịnh cho biết: Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp sản xuất, kinh

doanh nước sạch sinh hoạt nông thôn chính là tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch luôn ở mức rất cao khiến cho hoạt động kinh doanh gặp khó khăn. Ở Công ty của chúng tôi cũng vậy, trước đây tỷ lệ thất thoát, thất thu có thời điểm chạm đến ngưỡng 40%. Theo chia sẻ của phần lớn các doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ thất thoát cũng dao động ở mức 25 đến trên

30%, cao hơn với mức bình quân chung của cả nước. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do hệ thống đường ống bị nứt, vỡ, rò rỉ tại các mối nối của đường ống, người dân đấu nối trái phép không qua đồng hồ... Thực tế thời gian qua, ngành chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp người dân đấu trạm nước sạch bằng cách khoan thẳng vào đường ống, lắp đặt đường ống riêng để sử dụng không qua đồng hồ, dẫn đến lượng nước thất thoát hàng năm là rất lớn. Để khắc phục tình trạng này, mỗi doanh nghiệp lại có những cách làm khác nhau như phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm hoặc dừng cấp nước. Tuy nhiên, các giải pháp đó chỉ mang tính tạm thời. Ngoài ra, trong quá trình thi công các công trình giao thông, công trình hạ ngầm lưới điện, đường nông thôn mới... do thiếu sự phối hợp đồng bộ của đơn vị thi công gây vỡ đường ống cấp nước, dẫn đến thất thoát lớn. Việc phát thất thoát nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các doanh nghiệp nước

sạch. Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cho biết: Bên cạnh các giải pháp quản lý và vận hành và kiểm soát mạng lưới cấp nước cho từng khu vực, chúng tôi lắp đặt đồng hồ tổng để kiểm soát áp lực nước, qua đó nhanh chóng xác định được khu vực đang bị rò rỉ, từ đó khắc phục được tình trạng thất thoát nước trên hệ thống. Ngoài ra, Công ty đã thành lập một đường dây nóng để khách hàng phản ánh tình trạng cấp nước cũng như hoạt động cấp nước trên địa bàn, qua đó kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Ông Hoàng Quốc Lập, Chủ tịch Hội Nước sạch tỉnh cho biết: Hoạt động chống thất thoát, thất thu nước có vai trò quan trọng, góp phần vào mục tiêu chung phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, muốn chống thất thoát nước sạch hiệu quả cần phải có sự đầu tư, trước hết là nâng cao năng lực quản lý thông qua áp dụng công nghệ kỹ thuật, lắp bản đồ từng khu vực, phân vùng, dò tìm các khu vực thất thoát nước... Ngoài ra, để giảm thất thoát nước liên quan đến những nguyên nhân khách quan như vỡ đường ống, đấu trạm nước... Hội Nước sạch tỉnh đề nghị

các cấp, ngành trong tỉnh tăng cường chỉ đạo, quản lý các đơn vị thi công, người dân làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm trong việc bảo vệ hệ thống đường ống dẫn nước của các doanh nghiệp; có sự phối hợp đồng bộ giữa đơn vị thi công và doanh nghiệp cấp nước để bảo đảm an toàn hệ thống đường ống; tích cực vào cuộc, điều tra, xử lý các trường hợp cố tình phá hoại công trình cấp nước; đấu nối trái phép đường ống nước sinh hoạt không qua đồng hồ... Đồng thời, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nước sạch cũng như bảo đảm an toàn hệ thống đường ống dẫn nước sạch.

Toàn tỉnh hiện có trên 70 công trình cấp nước sạch tập trung đang hoạt động cấp nước sạch với công suất thiết kế gần 370.000m³/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Để phần đầu giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch theo mục tiêu của tỉnh cũng như của Chính phủ để ra rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở và mỗi người dân.

NGUYỄN THỜI

CÔNG TY TNHH MAXPORT LIMITED CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Thời gian qua, Công ty TNHH Maxport Limited chi nhánh Thái Bình đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Qua đó góp phần làm tăng hiệu quả, năng suất lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Làm việc tại Công ty TNHH Maxport Limited chi nhánh Thái Bình từ nhiều năm nay, anh Nguyễn Đình Lập cho biết, trước khi được nhận vào làm việc ở đây, anh được Công ty trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động; được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng cơ

bản về sử dụng máy móc, thiết bị nên trong quá trình làm việc, bản thân anh chưa gặp phải tai nạn lao động đáng tiếc nào. Anh Lập chia sẻ: Môi trường làm việc ở đây rất thân thiện, sạch sẽ, an toàn. Tôi thấy Công ty bố trí, sắp xếp các thiết bị máy móc rất khoa học, gọn gàng. Tôi được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ nên rất yên tâm làm việc ở đây. Cũng như anh Lập, chị Trần Thị Hằng, công nhân có thâm niên làm việc trong Công ty nhiều năm song luôn bảo đảm an toàn trong quá trình lao động.

Chị Hằng tâm sự: Định kỳ hàng năm, Công ty đều có các khóa hướng dẫn về bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc, vì vậy bản thân tôi chưa hề xảy ra tai nạn lao động ngoài ý muốn. Công ty TNHH Maxport Limited chi nhánh Thái Bình hiện có trên 2.800 công nhân đang làm việc. Do đặc thù là doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc nên không gian làm việc chủ yếu bị ảnh hưởng bởi bụi vải. Để tạo môi trường làm việc trong lành, bảo đảm an toàn cho người lao động, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như trang

bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động. Tại những xưởng sản xuất, Công ty bố trí đặt cây xanh, lắp đặt hệ thống thông gió, hệ thống làm mát. Thường xuyên quan trắc môi trường để kiểm tra nồng độ bụi phát sinh. Công ty thành lập hội đồng an toàn, vệ sinh lao động, hàng năm tiến hành đào tạo kỹ năng về an toàn lao động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Bởi vậy, tại Công ty TNHH Maxport Limited chi nhánh Thái Bình nhiều năm nay chưa xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Anh Vũ Văn Hiếu, nhóm trưởng an toàn vệ sinh lao động, Công ty TNHH Maxport Limited chi nhánh Thái Bình cho biết: Công ty luôn thực hiện tốt những quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nhằm bảo đảm sức

khỏe của người lao động. Với những công nhân chỉ mới được nhận vào làm việc thì chúng tôi tiến hành đào tạo đầu vào; với những người đã làm việc lâu năm thì chúng tôi tiến hành đào tạo định kỳ nhằm hạn chế mức thấp nhất trường hợp rủi ro về tai nạn lao động. Việc bảo đảm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động sẽ giúp cho người lao động có được sức khỏe tốt, cảm thấy vui vẻ khi đến Công ty làm việc, nhờ đó hiệu quả công việc sẽ được tăng lên. Nhận xét về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động của Công ty TNHH Maxport Limited chi nhánh Thái Bình, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vũ Thư cho biết: Qua quá trình kiểm tra hàng năm, chúng tôi thấy Công

ty TNHH Maxport Limited chi nhánh Thái Bình làm rất tốt, việc chấp hành phòng, chống cháy, nổ, trang bị những thiết bị phòng hộ cho người lao động được Công

ty chuẩn bị đầy đủ và khoa học. Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Chính bởi vậy, Công ty TNHH Maxport

Limited chi nhánh Thái Bình là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện theo hướng tốt an toàn, vệ sinh lao động. ĐỖ HỒNG GIA



Công nhân Công ty TNHH Maxport Limited chi nhánh Thái Bình được đào tạo, hướng dẫn cách sử dụng máy móc.